

สมัครเรียนคอร์สสร้างระบบแฟรนไชส์ ไร้ฟรี! ของ รางวัล จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์



สมัครเรียนคอร์สสร้างระบบแฟรนไชส์ ไร้ฟรี! ของรางวัล จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

เรื่องของการเรียนรู้นั้นไม่มีคำว่าสิ้นสุดยิ่งในภาคธุรกิจด้วยแล้วเรื่องข้อมูลการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก การหยุดอยู่กับที่เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ขวนขวายมากกว่ามีหนทางเดินข้างหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆ

ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยมองเห็นถึงช่องทางของธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากการเรียนรู้และมีการปูพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้มีโอกาสพบกับความสำเร็จมากขึ้นเราจึงมีคอร์สเรียนนำเสนอใจที่เนื้อหาสาระพร้อมส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ลงทุนทุกท่านได้เติบโตในสายธุรกิจแฟรนไชส์ได้อย่างแข็งแกร่งกับคอร์สอบรมการสร้างระบบแฟรนไชส์ 30 ชั่วโมง+เยี่ยมชมกิจการ ซึ่งมีการรับรองความรู้โดยสมาคมแฟรนไชส์ไทย และเปิดรับผู้สนใจจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

หลักสูตรในคอร์สเรียนนี้ถือเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบแฟรนไชส์ให้แก่เจ้าของกิจการที่ต้องการขยายธุรกิจ หรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องแฟรนไชส์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะสามารถประเมินคุณสมบัติของตนเองได้ว่ามีความพร้อมในการทำแฟรนไชส์ได้หรือไม่? และอยู่ในระดับใด รวมถึงการให้ความรู้เมื่อเมื่อมีการขายแฟรนไชส์ไปแล้วว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำก็คือ การเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงานช่วงเริ่มต้น และสร้างระบบการสนับสนุนที่ต่อเนื่องรวมถึงพัฒนาสิ่งใหม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผู้เรียนที่สอบผ่าน และ เข้าเรียนครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตร ทุกท่านด้วย

การเรียนนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 ชม.แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เรียนความรู้ในห้องเรียน 4 วันวันละ 5 ชม. (รวม20 ชม.) และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์อีก 1 วัน (8-10ชม.) จึงเป็นคอร์สเรียนที่ได้ทั้งความรู้และการจุดประกายไอเดียเพื่อการสร้างสรรค์ธุรกิจในอนาคตต่อไป

วันเวลาที่เรียนกำหนดไว้ทั้งหมด 5 วันคือ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน, วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน, วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน (เยี่ยมชมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ), วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนและ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ค่าอบรมสำหรับคอร์สนี้เพียง 6,500 บาทเท่านั้น

และสำหรับผู้ที่สมัครผ่านไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ไร้ฟรี! หนังสือคู่มือสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ (มูลค่า 280 บาท) +

บัตรทานอาหารเชสเตอร์ (มูลค่า 100 บาท) ฟรี 1 ใบทันที ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ goo.gl/AOHndW

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ThaiFranchiseCenter.com โทร.02-8967330 หรือทาง e-mail:
info@thaifranchisecenter.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์

คุณรัตนชัย ม่วงงาม นักเขียน/ผู้สื่อข่าว

โทรศัพท์ 02-8967330-1

หรือ www.ThaiFranchiseCenter.com